



BTG xin giới thiệu: Kịch Hoạt Vui Mừng

Hãy sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu arcade nhắm trúng mục tiêu với Kịch Hoạt Vui Mừng!

Hãy phóng tầm nhìn lên lưới 5x5 nơi mỗi chiến thắng khơi mào một dãy các phản ứng bùng nổ đầy hấp dẫn. Với mỗi lượt quay cũng như mọi phản ứng, Mục Tiêu sẽ đặt biểu tượng Wild tại vị trí ngẫu nhiên trong lúc 2 Bảng Thưởng có thể hé lộ các Hệ Số, Bom hoặc Xu Kịch Hoạt. Chứng kiến các Hệ Số tăng hàng với vị trí cuối cùng của Mục Tiêu, tăng cường dữ dội các Wild và nâng cuộc chơi của bạn lên tầm cao mới. Hãy sẵn sàng trước những khoảnh khắc bùng nổ khi Bom kích hoạt, để lại vệt dài lên đến 4 Wild mang lại phần thưởng khổng lồ.

Bước vào Lượt Quay Miễn Phí khi vị trí cuối cùng của Mục Tiêu thắng hàng với Xu Kịch Hoạt trong cả hai Bảng Thưởng. Trải nghiệm sự khôn lường khi 2 Mục Tiêu ngẫu nhiên đặt xuống các Wild, biến đổi mỗi lượt quay thành một cảnh tượng đẹp mắt. Đắm mình trong niềm hứng khởi khi Win Exchange™ biến chiến thắng lớn của bạn thành hàng loạt lượt quay miễn phí. Hãy kéo cò và tiến thẳng vào Lượt Quay Miễn Phí bằng Mua Thưởng™.

Hãy sẵn sàng nhắm chuẩn, lên nòng và lên đường vào cuộc phiêu lưu arcade bùng nổ chưa từng có với Kịch Hoạt Vui Mừng!

ĐIỂM NHẤN

- Wild Mục Tiêu theo mọi lượt quay và phản ứng
- Các Bảng Thưởng hé lộ Hệ Số, Bom hoặc Xu Kịch Hoạt
- Lượt Quay Miễn Phí với 2 Mục Tiêu trên mọi lượt quay và phản ứng
- Win Exchange™ biến chiến thắng lớn thành Lượt Quay Miễn Phí
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

THÔNG TIN CHUNG

Cột x Hàng	5 x 5
Kiểu Trò Chơi	Cụm
Tiền Thắng Tối Đa	50.000x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 5 (Tiền Cược Tối Đa 250.000), 10 (Tiền Cược Tối Đa 500.000) hoặc 20 (Tiền Cược Tối Đa 1.000.000)
Tính Năng	5 (Wild Mục Tiêu, Bảng Thưởng, Lượt Quay Miễn Phí Win Exchange™, Mua Thưởng™)
RTP	96,58%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Wild Mục Tiêu

Bước vào cuộc phiêu lưu xuyên qua 5 hàng và 5 cột, khi chiến thắng thắp sáng màn hình, các biểu tượng thắng bùng nổ trong cơn bộc phát năng lượng, dọn đường cho làn sóng các biểu tượng tươi mới đổ xuống từ bên trên. Với mỗi lượt quay và mọi phản ứng bùng nổ, một Mục Tiêu xuất hiện sẽ đặt biểu tượng Wild tại vị trí ngẫu nhiên.



Bảng Thưởng

Tại mỗi lượt quay và mỗi phản ứng, 2 Bảng Thưởng có thể hé lộ các Hệ Số, Bom và Xu Kích Hoạt. Hãy xem các Hệ Số thắng hàng với vị trí cuối cùng của Mục Tiêu làm tăng cường dữ dội Wild mới. Hãy căn chỉnh Mục Tiêu của bạn chuẩn xác với các Hệ Số trong cả hai Bảng Thưởng để mở khóa phần thưởng vô song, khi hệ số tổng lực của chúng nâng tầm cho trải nghiệm Wild Mục Tiêu tối cao! Hãy sẵn sàng cho khoảnh khắc bùng nổ khi Bom kích hoạt, dọn sạch các hàng hoặc cột và để lại vệt dài lên đến 4 Wild. Phần thưởng tối cao đang đón chờ khi vị trí cuối cùng của Mục Tiêu thắng hàng với Xu Kích Hoạt trong cả hai Bảng Thưởng, cho bạn 8 lượt quay miễn phí mang lại cơn lốc cơ hội kích hoạt vui mừng.



Lượt Quay Miễn Phí

Hãy sẵn sàng khi 2 Mục Tiêu đặt Wild vào các vị trí ngẫu nhiên trên màn hình, biến mỗi lượt quay và phản ứng thành cảnh tượng đẹp mắt khó lường đầy kịch tính. Nhưng không chỉ có thế – 3 lượt quay miễn phí tặng thêm được tung ra khi vị trí cuối cùng của Mục Tiêu thắng hàng với Xu Kích Hoạt trong cả hai Bảng Thưởng. Đó là một tổ hợp thắng sẽ đảm bảo mỗi lượt quay đều được cài sẵn tiềm năng.



Win Exchange™

Hãy tận dụng Win Exchange™ để kích hoạt niềm vui khi biến chiến thắng lớn của bạn thành Lượt Quay Miễn Phí! Mỗi khi chiến thắng từ 25x đến 100x tiền cược, bạn có lựa chọn trao đổi toàn bộ tiền thắng thành cơ hội được thưởng 8 lượt quay miễn phí. Cơ hội thắng cược sẽ có màu xanh lục trong vòng quay. Mỗi khi thắng 100x tiền cược trở lên, bạn có lựa chọn đổi 100x tiền cược lấy 8 lượt quay miễn phí.



Mua Thưởng™

Nhấn vào biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 8 lượt quay miễn phí với giá 100x tiền cược và lao ngay vào diễn biến hồi hộp của Lượt Quay Miễn Phí.

ID TRÒ CHƠI & RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy Chọn 86% có Mua Thưởng™	triggerhappy	triggerhappyv186	86,14% - 86,15%
Tùy Chọn 94% có Mua Thưởng™	triggerhappy	triggerhappyv194	94,22% - 94,23%
Tùy Chọn 96% có Mua Thưởng™	triggerhappy	triggerhappyv100	96,58%

Giới thiệu Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và marketing bằng văn bản cùng với Kích Hoạt Vui Mừng, Win Exchange™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)